

## อ้อยขึ้นแทนพืชเด่นเพิ่มรายได้ชาวไร่ ความต้องการน้ำตาลตลาดโลกเพิ่มขึ้น

● ทิศทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสดใส 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายมองอ้อยขึ้นแทนเป็นพืชเศรษฐกิจราคาดี ความต้องการซื้อน้ำตาลทรายในตลาดโลกเพิ่มขึ้น เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย

นายสิริวุทธิ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า กลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยได้ประเมินถึงทิศทางราคาพืชผลทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า หรือระหว่างปีการเพาะปลูก 2559-2561 พบว่า อ้อยจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรชาวไร่มียาได้จาก การเพาะปลูกอ้อยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายที่ผลิตมาจากอ้อยในปีนี้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่สูง โดยมีราคาอยู่ที่ 18-20 เซนต์ต่อปอนด์ ส่งผลให้เมื่อนำมาคำนวณเข้าสู่ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 จะทำให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในปีนี้อ้อยถือเป็นพืชที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ชาวไร่เมื่อเทียบกับช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยราคาอ้อยขึ้นต้นของฤดูการเก็บอ้อยปี 2559/60 ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดราคาอยู่ที่ 1,050 บาทต่อ

ตันอ้อย ที่ความหวาน 10 ซีซีเอส ยกเว้นพื้นที่เพาะปลูกเขต 5 ที่กำหนดราคาอ้อยขึ้นต้นอยู่ที่ 980 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับราคาอ้อยขึ้นต้นของฤดูเก็บที่ผ่านมามี 808 บาทต่อตันอ้อย ส่วนพื้นที่เพาะปลูกเขต 5 ที่กำหนดราคาอ้อยขึ้นต้นในปีก่อนเพียง 773 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งจากราคาอ้อยขึ้นต้นดังกล่าวถือเป็นราคาเหมาะสมที่จะทำให้ชาวไร่อ้อยมั่นใจได้ว่าจะมีรายได้จากการเพาะปลูกอ้อยเพื่อจัดส่งให้โรงงานน้ำตาลเพิ่มขึ้น

“มองว่าปีการเพาะปลูกปีนี้เป็นโอกาสดีของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยอีกปีหนึ่ง เนื่องจากโรงงานน้ำตาลทรายได้ประเมินปริมาณสต็อกน้ำตาลทรายในตลาดโลกที่คาดว่าจะปรับตัวลดลง ทำให้หลายประเทศเริ่มสั่งซื้อน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละประเทศ” นายสิริวุทธิกล่าว

ขณะเดียวกันแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนามีเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวในทางที่ดีขึ้น จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ดีต่อความต้องการบริโภคน้ำตาลทรายในตลาดโลกและค่าเงินบาทที่อ่อนลง ยังส่งผลดีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในปีนี้จะมียาได้จาก การส่งออกน้ำตาลเพิ่มขึ้นอีกด้วย